

มติการประชุม  
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

---

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้อนุกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยไม่มีอนุกรรมการทำในข้อแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ความเห็นของที่ประชุม

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรจัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการเพื่อให้อนุกรรมการทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา**

**โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดย สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**ความเห็นของที่ประชุม**

เนื่องจากการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพจะดำเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะพืชเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน จึงเห็นควรปรับชื่อแผนงานที่ ๓ จากเดิม “การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและการสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิม” เป็น “การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและการสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิม”

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ มติดังกล่าวได้รับการรับรองแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบตามผลการพิจารณาและความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดังนี้

๑. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบผลการพิจารณา จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ตำบลแม่แดด อำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)

๒. ประสานผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบผลการพิจารณาและร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการเชิงบูรณาการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ - ๖ เดือน ซึ่งหลังจากที่โครงการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายละเอียดของโครงการต่อไป

๓. ประสานแจ้งผู้เสนอโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบผลการพิจารณา จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์มาบอำมฤตสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เพื่อทราบผลการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี